



บทเทศน์วันอาทิตย์

สมโภชนักบุญทั้งหลาย
3 พฤศจิกายน 2013

บทอ่าน 7: 2-4, 9-14 ; 1 ยน 3: 1-3 ; มธ 5: 1-12ก

พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 520, 544, 581, 1716, 1720, 2305, 2330, 2518, 2546

ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร (CSDC) 492

จุดเน้น ความศักดิ์สิทธิ์ คือ การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

บทอ่านที่สองวันนี้ เราพบข้อความที่น่าสนใจจากนักบุญยอห์น ท่านเขียนว่า **"เราจะเหมือนพระองค์ (พระเจ้า) เพราะเราจะได้เห็นพระองค์ อย่างที่พระองค์ทรงเป็น ทุกคนที่มีความหวังในพระองค์ ย่อมชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์"** (1 ยน 3:2-3) หมายความว่าอะไร เราจะเหมือนพระเจ้า ถ้าเราเข้าสู่สวรรค์หรือ

นักบุญยอห์นเพียงกล่าวว่าเรา **"จะเหมือนพระเจ้า"** ซึ่งเหมาะสม ตั้งแต่หนังสือปฐมกาลบอกเราว่า พระเจ้าสร้างเราตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า แต่นักบุญยอห์นต้องการสอนอะไรจากพระวาจาตอนนี้

นักบุญยอห์นกำลังสอนอะไรแก่เรา ที่พระเยซูเจ้าทรงเผยแสดงแก่เรา เราถูกสร้างให้เหมือนพระเจ้า จะเป็นเหมือนพระเจ้าในชีวิตหน้า เพราะเราจะกลายเป็นตัวเราเองยิ่งขึ้น เราจะกลายเป็นมนุษย์ (ที่สมบูรณ์) ยิ่งขึ้น เมื่อเรากลับไปมีชีวิตกับพระเยซูคริสตเจ้า ดังนั้น เมื่อเรายิ่งเหมือนตนเองยิ่งขึ้น เป็นมนุษย์มากขึ้น เราจะกลายเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าดีขึ้น

พระวรสารวันนี้สอนเราถึงคุณลักษณะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ เป็นนักบุญ (ผู้ศักดิ์สิทธิ์) อันที่จริง **ความสุขแท้** เป็นรายการลักษณะที่ดีของพระเจ้าด้วย พระเจ้าทรงมารับสภาพยากจน สุขภาพ ด้วยการเป็นมนุษย์ในพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความเมตตา และผู้สร้างสันติ มนุษย์เจริญชีวิตสมบูรณ์ก็ต้องมีคุณลักษณะดังกล่าวนี้ด้วย

วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย เตือนใจเรา บางครั้งเป็นเรื่องยากที่เราจะคิดว่าบรรดานักบุญ ก็คือ มนุษย์ธรรมดาๆ แต่บรรดานักบุญนำอัครอัครยี่ง เพราะพวกเขาเป็นคนสมบูรณ์แบบ พวกเขาบรรลุถึงศักยภาพมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ด้วยการโมทนาคุณพระเจ้า ที่ประทานพระพรพรทานให้

วันนี้ยังสอนใจเรา ให้มองดูชีวิตโลกียะ ปัจจุบันมีหนังสือ โครงการมากมาย และแผนงานนับไม่ถ้วนเพื่อปรับปรุงตนเอง รายการทอล์กโชว์ เชิญนักพูดมาแบ่งปันการต่อสู้เพื่อปรับปรุงตนเอง มีแนวคิดเสนอเรา ให้คำสัญญาว่าทำแบบนี้ชีวิตจะสมบูรณ์

อย่างไรก็ดี พระศาสนจักรไม่ได้เสนอแผน หรือ ให้นำหนังสือ หรือ โครงการ หรือ แนวคิด พระศาสนจักรเสนอ **พระเยซูคริสตเจ้า** แก่เรา พระศาสนจักรมอบความสัมพันธ์กับบุคคลหนึ่งซึ่งสนใจเรา ทรงรักเรา มากกว่าที่เรารักตนเอง พระองค์ทรงรู้จักเรามากกว่าที่เรารู้จักเราเอง พระองค์ปรารถนาให้เราเป็นคนดีตามศักยภาพสูงสุดของเรา

หากเรามอบความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า เราจะค้นพบและประสบสิ่งที่เราหวัง ดังที่บรรดานักบุญเข้าใจแล้ว **ความศักดิ์สิทธิ์** หมายความว่า การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมาจากการยอมให้พระเยซูอบรมเรา แล้วเราจะมีชีวิตชีวาแบบสมบูรณ์ และ **"เราจะเหมือนพระองค์ เพราะเราจะได้เห็นพระองค์ อย่างที่พระองค์ทรงเป็น และเราจะชื่นชมยินดี เพราะบำเหน็จรางวัลของเราในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่"** (มธ 5:12)

พระสังฆราชวีระ อภรณ์รัตน์ แปล

จาก **Homilies** โดย Catholic Diocese of Lansing,
(ตุลาคม – ธันวาคม 2013), หน้า 431-432.